

### Ai Hội Đủ Điều Kiện?

Để được xem là hội đủ điều kiện cho Marin Access Quá-Cảnh Xuyên-Suốt khách phải:

\* Không được tự động lên xe, đi xe, hay rời xe buýt Golden Gate Transit hay Marin Transit của các tuyến đường, hay các xe transit tương tự vì khuyết tật của quý vị.

Hay là:

\* Không được tự đi hoặc đến trạm xe vì khuyết tật của quý vị.

Để xác định quý vị hội đủ điều kiện cho chương trình này hay các

chương trình khác xin gọi:

(415) 454-0902



Muốn tìm hiểu thông tin về các chương trình chuyên chở của

Marin xin gọi:

415-454-0902

Sách Hướng Dẫn đầy đủ cho Khách Đi Xe Paratransit có sẵn trên mạng:

[marinaccess.org](http://marinaccess.org)



YOUR MARIN TRANSPORTATION CHOICES

415-454-0902

[marinaccess.org](http://marinaccess.org)

Tháng Bảy 2013



### Quá Cảnh Xuyên Suốt là gì?

Quá Cảnh Xuyên Suốt là việc chuyên chở cho những ai không thể đi xe buýt công cộng vì lý do khuyết tật.



### Giá cả sẽ như thế nào?

Những chuyến đi trong Quận Marin là \$2 (\$2.50 nếu ra ngoài vùng phục vụ). Những chuyến đi khởi đầu hay kết thúc bên ngoài Marin giá cả tùy theo từng khu vực.

Khách có thu nhập thấp có thể nhận vé miễn phí thông qua chương trình Đi Xe Thu Nhập Thấp của chúng tôi.

### Tôi có thể đi đâu?

Khách Quá Cảnh Xuyên Suốt Marin có thể dùng dịch vụ để du hành trong Quận Marin cũng như đi du lịch đến vài khu vực của những Quận San Francisco, Contra Costa, và Sonoma.

Dịch vụ hoạt động trong vòng 3/4 dặm của một tuyến đường quá cảnh (transit) công cộng có hiệu lực. Phần ngoài khu vực phục vụ sẽ được tính theo giá cơ bản.

### Khi nào tôi có thể đi?

Quá Cảnh Xuyên Suốt của Marin Access hoạt động bảy (7) ngày một tuần suốt cùng thời gian với chuyên chở công cộng.

### Việc Hoạt Động Như Ra Sao?

Một khi được xác nhận đủ điều kiện khách phải gọi trước 1 đến 7 ngày để lấy thời biểu các chuyến đi.

Khách có 30 phút để được xe rước đi.



Quá Cảnh Xuyên Suốt là một chương trình chia sẻ chuyến đi. Vì thế thời gian của khách có thể thay đổi tùy thuộc vào sự dàn xếp của những hành khách khác.

Yêu cầu đón lúc 9:00

